

4 Thái Bình

KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đến thăm một số mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn hai xã Thái Thượng (Thái Thụy) và Đông Minh (Tiền Hải), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi

nhận, biểu dương các doanh nghiệp đã kịp thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm công nghệ cao thay thế phương thức nuôi truyền thống. Đồng chí đề nghị các địa phương làm

việc với các ngân hàng, các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư cho sản xuất. Các doanh nghiệp, chủ

cơ sở nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao phải tính đến phương thức sản xuất lớn hơn, tránh tình trạng sản xuất hiệu quả cao nhưng không có địa chỉ tiêu thụ cố định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để kiểm soát môi trường nuôi, an toàn dịch bệnh và sản xuất theo chuỗi liên kết, đưa sản

phẩm vào các nhà hàng, siêu thị lớn. Ngoài ra, các doanh nghiệp, chủ cơ sở nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao cần tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình ngay tại đầm nuôi để tăng tính thuyết phục cũng như thu hút khách hàng theo xu hướng ẩm thực trải nghiệm.

Thứ sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019

HỌP HỘI ĐỒNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 4/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp xét duyệt các hình thức khen thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông qua tiêu chuẩn và danh sách 1 tập thể, 1 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 tập thể, 10 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 tập thể, 24 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 tập thể, 36 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông nhất đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân xã Nam Dương, huyện Tiền Hải và đồng chí Phạm Văn Ca, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể, 10 cá nhân; đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 tập thể, 24 cá nhân; đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể, 36 cá nhân; đề nghị phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân. Đồng chí yêu cầu Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

NGUYỄN TÙNG

THÀNH PHỐ...

(*Tiếp theo trang 1*)

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt 92,2%; kết nạp 32 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 40 đồng chí; trao Huy hiệu đảng cho 295 đảng viên.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, chính trị đô thị; tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

THÁI BÌNH NẪM TRONG NHÓM...

(*Tiếp theo trang 1*)

tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 6,16 điểm, cao nhất cả nước. Kết quả này cho thấy quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính, nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI.

Thông qua bảng xếp hạng chỉ số PAPI giúp Thái Bình rà soát đánh giá, tiếp tục phát huy những chỉ số thành phần tăng điểm và cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần thuộc nhóm điểm thấp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tặng sổ tiết kiệm cho gia đình có người khuyết tật khó khăn

Sáng ngày 4/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVCcombank Chi nhánh Thái Bình trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình có người khuyết tật khó khăn.

Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng của PVCcombank Chi nhánh Thái Bình đã được trao cho bà Ngô Thị Thuýn, thôn Đồng Uyển, xã Thái Phúc (Thái Thụy) bị thiếu năng trí tuệ, khuyết tật nghe và vận động, hiện đang sống cùng chị dâu đẻ già yếu, gia cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực hướng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), giúp người khuyết tật vượt qua mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống.

THU TRANG

ĐỒNG HƯNG

Tiếp nhận và giải quyết 32.637 hồ sơ, thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện Đông Hưng và bộ phận một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn đã tiếp nhận và giải quyết 32.637 hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực. Tại Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận và giải quyết 1.720 hồ sơ, không có hồ sơ nào trả qua hạn. Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận và giải quyết thành công một số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự tiện lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tại bộ phận một cửa cấp xã trong quý I/2019 đã tiếp nhận 30.917 hồ sơ, đã giải quyết 30.100 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, số hồ sơ còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian và cắt giảm thủ tục hành chính, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến với người dân, doanh nghiệp; tiếp tục chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp huyện, cấp xã, tăng số lượng hồ sơ công trực tuyến để từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử, góp phần thu hút đầu tư vào huyện.

Thu gần 62 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đã giúp các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng có thêm nguồn chi bổ sung, lồng ghép với các nguồn vốn khác đầu tư phát triển hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Quý I/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng đã tổ chức đấu giá và hoàn thiện hồ sơ trên địa bàn 11 xã với 12 cuộc đấu giá thành công, số lô đất là 281 lô, diện tích gần 32.600m², với số tiền gần 62 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã hướng dẫn một số xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ công khai đấu giá; lập phương án và tổ chức tập huấn cho lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính xã về đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian tới, huyện Đông Hưng tập trung phối hợp với các đơn vị và chỉ đạo các phòng liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá tại một số xã. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất. Tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá. Tăng cường thông tin, tuyên truyền cho mọi đối tượng có nhu cầu biết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đấu giá.

THU HIỀN - MINH NGUYỆT

KỶ NIỆM 70 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tổng bộ Việt Minh làm Giám đốc, đồng chí Xuân Thủy làm Phó Giám đốc.

Do hoàn cảnh kháng chiến, Trường chỉ tổ chức duy nhất được một khóa học ngắn hạn gồm 42 học viên là cán bộ chính trị, quân sự, báo chí của cả nước; giảng viên của lớp đều là lãnh đạo giàu kinh nghiệm chính trị, vốn sống phong phú và là những nhà hoạt

động văn hóa, văn nghệ tên tuổi như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Tố Hữu, Nam Cao, Thế Lữ...

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là điển hình của cách dạy và học nghiêm túc dù trong hoàn cảnh kháng chiến vô cùng khó khăn. 42 học viên và 29 giảng viên thực sự là những

hạt nhân của báo chí cách mạng, góp phần to lớn làm nên những trang sử vẻ vang của báo chí nước nhà suốt 70 năm qua. Từ mái trường tranh tre nứa lá giữa đại ngàn Việt Bắc, các học viên của Trường đã tỏa đi muôn nơi, có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, nổi bật là các nhà báo: Thép Mới, Chính Yên, Trần Kiên (Bảo Nhân Dân), Mai Hồ (Bảo Cứu Quốc), nhà văn Hữu Mai, nhà thơ Việt Phương...

Cũng từ mốc son đầu tiên của sự nghiệp đào tạo báo chí

tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đến nay, cả nước đã có hàng chục cơ sở đào tạo cán bộ báo chí cho cả 4 loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử với trình độ từ cao đẳng đến tiến sĩ. Hiện Việt Nam có hơn 900 cơ quan báo chí và trên 50.000 người làm báo, trong đó có 24.000 người là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam...

Tự hào với truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Thuận Hữu mong

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khái trọng tuyên truyền việc triển khai các đề án, dự án trọng điểm của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tập trung tuyên truyền về chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội... Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng

hàng Việt Nam”, hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2019. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các luật có hiệu lực thi hành năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực thi pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và của

Chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học chuyên ngành da liễu

Sáng ngày 4/4, PGS, TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội cùng đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương có buổi làm việc với Sở Y tế Thái Bình.

Nội dung buổi làm việc về tình hình bệnh da liễu và nhu cầu của nhân dân trong khám chữa bệnh ngoài da, chăm sóc da trong giai đoạn hiện nay. Chuyên ngành da liễu là một trong những chuyên ngành quan trọng đối với không chỉ Việt Nam mà cả các nước tiến tiến trên thế giới. Ngành da liễu Thái Bình và Bệnh viện Da liễu Thái Bình là một trong những đơn vị phát triển khá mạnh về chuyên môn kỹ thuật,

có đặc thù vừa khám chữa bệnh da liễu, vừa chăm sóc điều trị số lượng khá lớn bệnh

100% xã, phường, thị trấn thực hiện khám lồng ghép phát hiện bệnh nhân phong mới

Thực hiện chương trình phòng, chống bệnh phong, trong quý I/2019, ngành Y tế đã tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh phong bằng nhiều hình thức. Trong đó, tập trung tuyên truyền tới người dân qua công tác khám chữa bệnh, tuyên truyền tại các xã trọng điểm, đặc biệt phối hợp tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn với tổng số 520 lượt. Trong 3 tháng đầu năm, Bệnh viện Da liễu Thái Bình phối với các đơn vị y tế tổ chức khám lồng ghép

các ngành, địa phương. Hội nhà báo, các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đóng góp công sức nhằm tôn tạo, gìn giữ, bảo vệ các di tích lịch sử báo chí đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Thái Nguyên - “địa chỉ đỏ” trong thời kỳ phát triển và hội nhập...

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG